



บันทึกความเข้าใจ

บันทึกความเข้าใจนี้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖

ระหว่าง

มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก

กับ

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์

บันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๒๕๖๘ ถนนปทุมณกัณฑ์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ โดย นางสาวบุรณทิพย์ ท้าวถวิล ตำแหน่ง กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก กับ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี เลขที่ ๒ ซอยศูนย์วิจัย ๑ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิตร์ลัดดา วะสินรัตน์ ตำแหน่ง เลขาธิการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากทั้งสองฝ่ายมีความประสงค์ที่จะร่วมมือกันในเรื่องการจัดการบริหารข้อมูลภาพรังสีทรวงอกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ในโครงการ RadioVolunteer ซึ่งดำเนินกิจการโดยราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และบริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จำกัด ซึ่งได้ปิดโครงการไปแล้วแต่ยังมีภาพตกค้างอยู่ และ การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนของโครงการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันดังต่อไปนี้

๑. ขอบเขตความร่วมมือ

๑.๑ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยมอบหมายให้มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยากบริหารจัดการข้อมูลภาพรังสีทรวงอกจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ RadioVolunteer ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก จะต้องเก็บรักษาข้อมูลและดำเนินการให้ถูกต้องตามกระบวนการจริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ และสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยครอบคลุมถึง งานธุรการ ตอบจดหมายและติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูล เจ้าของข้อมูล ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย และบริษัท เจ เอฟ แอดวาน เมด จำกัด ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะรายงานข้อมูลให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ทราบเป็นระยะเวลาทุก ๖ เดือน



๑.๒ ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทยมอบหมายให้มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวิญญ์หายากบริหารจัดการแบบทดสอบปัญญาประดิษฐ์ โดยครอบคลุมถึง งานธุรการ ตอบจดหมายและติดต่อประสานงาน ระหว่างผู้ประสงค์จะใช้แบบทดสอบกับราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ตามแนวทางที่กำหนดขึ้น รวมทั้งการจัดเก็บค่าทดสอบ ออกใบเสร็จ และจัดสรรรายได้จากการทดสอบตามเอกสารแนบ โดยมูลนิธิฯ จะรายงานข้อมูลให้ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์ฯ ทราบเป็นระยะเวลาทุก ๖ เดือน

๒. ข้อตกลงเพื่อดำเนินการ

ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทำความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อดำเนินการตามรายละเอียดข้างต้นทั้งหมด มิได้เลือกปฏิบัติเพียงข้อหนึ่งข้อใด โดยหากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีอาจปฏิบัติตามในข้อหนึ่งข้อใดได้ ให้ถือว่าเป็นโมฆะ

๓. ความสัมพันธ์ของคู่สัญญา

ข้อความในบันทึกความเข้าใจนี้ เป็นเพียงข้อตกลงที่แสดงให้เห็นถึงเจตนาของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการให้ความร่วมมือที่จะมีความร่วมมือร่วมกันตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดหรือสร้างความสัมพันธ์หรือความผูกพันทางนิติกรรมสัญญา หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมายใด ๆ ต่อกัน

๔. กำหนดระยะเวลา

ความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจนี้มีกำหนดระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกความเข้าใจนี้

๕. ข้อตกลงเพิ่มเติม

ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงเพิ่มเติม ให้จัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกความเข้าใจนี้โดยให้ทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันและลงวันที่ และให้ถือว่าบันทึกแนบท้ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกความเข้าใจนี้

บันทึกความเข้าใจนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อและประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ



มูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก

(Handwritten signature)

(นางสาวบุรณทิพย์ ท้าวถวิล)

กรรมการมูลนิธิส่งเสริมวิชาการโรคปอดชนิดวินิจฉัยยาก

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

(Handwritten signature)

(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิง จิตรลัดดา วะสินรัตน์)

เลขาธิการราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

(Handwritten signature)

(นางสาวพรรณิภา มีช้อย)

พยาน

(Handwritten signature)

(นางสาวธัญลักษณ์ กิจรุ่งไพโรจน์)

พยาน